



## **Đức Thánh Cha kêu gọi: Tôn trọng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon**

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Joseph Tulloch)

Sau khi quân đội Israel nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền nam Lebanon, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy tôn trọng quân đội của Liên Hiệp Quốc.

Sau một loạt các sự cố gần đây trong đó ít nhất bốn lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bị thương sau khi bị quân đội Israel xả súng vào họ, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi "hãy tôn trọng" quân đội của Liên Hiệp Quốc.

Lời kêu gọi được đưa ra, khi Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông, thúc giục các bên "theo đuổi con đường ngoại giao và đối thoại để đạt được hòa bình".

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới khác hãy nỗ lực ngừng các hành động thù địch trong khu vực từ lâu nay, đặc biệt từ tháng 10 năm 2023.

"Chiến tranh là một ảo tưởng", Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "Nó sẽ không bao giờ mang lại hòa bình, sẽ không bao giờ mang lại an ninh. Đó là một thất bại cho mọi người, đặc biệt cho những người tin rằng mình bất khả chiến bại".

"Tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân," ĐTC nói "cho những người phải di dời, cho những con tin - những người mà tôi hy vọng sẽ được thả ngay lập tức - và tôi cầu nguyện cho nỗi đau

khổ vô ích to lớn này, do lòng căm thù và trả thù gây ra, sẽ sớm chấm dứt.”



*Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Khiam ở miền nam Liban vào ngày 13 tháng 10 năm 2024*

### **Ukraine, Haiti và những lời cầu nguyện cho hòa bình**

Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nói về cuộc chiến ở Ukraine, ngài kêu gọi ngừng chiến để “người dân Ukraine không bị chết cồng” vào mùa đông sắp tới.

Ngài kêu gọi một cách mạnh mẽ rằng hãy dừng các cuộc không kích chống lại dân thường: “Không được giết hại người vô tội nữa!”.

Sau đó, Đức Thánh Chachuyển sang Haiti, nơi tình trạng bạo lực băng đảng cực đoan và tình trạng nghèo đói cùng cực vẫn đang tiếp diễn cướp đi nhiều sinh mạng người dân vô tội. Tuần trước, khoảng 70 người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một cuộc tấn công của một băng đảng có vũ trang vào một thị trấn nhỏ.

“Chúng ta đừng bao giờ quên những người anh chị em Haiti”, Đức Thánh Cha kêu gọi. “Tôi yêu cầu mọi người cầu nguyện để chấm dứt mọi hình thức bạo lực và, với cam kết của cộng đồng quốc tế, tiếp tục nỗ lực xây dựng hòa bình và hòa giải cho đất nước Haiti”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói về sự kiện sắp “Một triệu trẻ em cầu kinh Mân Côi cho hòa bình” do tổ chức Giúp đỡ các Giáo hội cần thiết (Aid to the Church in Need) tổ chức.

“Chúng ta phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “những người Ukraine, Myanmar, Sudan và tất cả những người dân khác đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh và mọi hình thức bạo lực và đau khổ.”



*Hậu quả của một cuộc không kích của Nga tại Zaporizhzhia*